

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ที่มีความเจริญ และมีบทบาทสำคัญด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ ซึ่งอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในพื้นที่ โดยเฉพาะถ่านหินลิกไนต์ ดินขาว บอลเคลย์ หินปูน เศรษฐกิจของจังหวัดลำปางในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีเศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตรน้อยและมีแนวโน้มลดลงตลอด โดยสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรลดลงจากร้อยละ 29.24 ในปี 2524 เหลือเพียงร้อยละ 13.90 และ 11.82 ในปี 2529 และ 2534 ตามลำดับ ในขณะที่ภาคนอกการเกษตรก็มีบทบาทสำคัญที่สุด สำหรับสาขาเหมืองแร่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเพียงร้อยละ 2.54 ในปี 2524 แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วจนมีสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.17 ในปี 2529 และร้อยละ 23.18 ในปี 2534¹ โดยสาขาเหมืองแร่เป็นสาขาที่มีการส่งออกไปยังจังหวัดอื่นภายในและต่างประเทศ ในอัตราที่สูงทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความได้เปรียบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซรามิก

อุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง ได้มีการพัฒนาการผลิตจากกิจการในครอบครัว จนกลายมาเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ตามลำดับ จนผลิตภัณฑ์เซรามิกกลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อขายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่เนื่องจากพื้นฐานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากอุตสาหกรรมภายในครอบครัว ดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงขาดความเข้าใจในวิธีการทางบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร หากผู้ประกอบการปฏิบัติผิดพลาดเช่น นำค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรมาถือเป็นค่าใช้จ่ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ผิดประเภท จะทำให้เกิดภาวะภาษีแก่กิจการอันเนื่องมาจากการประเมินของเจ้าพนักงานทั้งทางแพ่งและทางอาญาและเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้ หากผู้ประกอบการได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องต้นทุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะเป็ต้นทุนที่

¹ แผนการลงทุนจังหวัดลำปาง,วารสารการท่องเที่ยวและการลงทุนจังหวัดลำปาง หน้า 71

กิจการสามารถควบคุมได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปัญหาภาว
อาการของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตเซรามิก ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อนำผลวิเคราะห์มา
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาถึงปัญหาภาวอาการของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตเซรามิก ในอำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงปัญหาในการเสียภาวอาการของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตเซรามิกใน
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2. ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น